

Số: 808/UBND - TP

Hương Trà, ngày 22 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thị xã Hương Trà

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-HĐND ngày 15/3/2024 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND thị xã Hương Trà báo cáo kết quả thực hiện trong thời gian vừa qua như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã Hương Trà năm 2023 có nhiều điểm nổi bật hơn năm 2022. UBND thị xã đã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kịp thời các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, đồng thời thực hiện hiệu quả các Chương trình, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên theo ngành, lĩnh vực.

Văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở (HGOCS); xây dựng cấp xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) trên địa bàn thị xã được ban hành bảo đảm thời gian, tiến độ thực hiện theo yêu cầu của cơ quan cấp trên. Ngay từ đầu năm đã chủ động triển khai văn bản thực hiện, cụ thể: **Kế hoạch số: 08/KH-UBND ngày 04/01/2023 về công tác Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023; Kế hoạch số: 29/KH-UBND ngày 05/01/2023 triển khai đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về Phòng, chống tra tấn” năm 2023; Tham mưu UBND thị xã ban hành Kế hoạch số: 05/KH-UBND ngày 04/01/2023 về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023 và Kế hoạch số: 03/KH-UBND ngày 04/01/2023 về Thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.**

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PBGDPL, HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

1. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

a) Kết quả tuyên truyền, PBGDPL:

Trong năm 2023 Ủy ban thị xã đã tổ chức 7 Hội nghị có 570 lượt người tham dự và Ủy ban nhân dân các xã, phường 37 Hội nghị có 1.561 lượt người tham dự; ngoài về cấp, phát miễn phí 1.700 tài liệu; đăng tải 250 tin bài lên cổng thông tin

điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã và tuyên truyền hệ thống đài truyền thanh ở cơ sở.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến: Các nội dung chính sách mới của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước được dư luận xã hội quan tâm, nhằm định hướng dư luận xã hội; thông tin, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống lũ lụt, thiên tai; dịch bệnh;...Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào các quy định pháp luật mới được ban hành trong năm 2023 (Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua; phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại các kỳ họp) và các văn bản luật liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của các ngành, lĩnh vực.

Hình thức tuyên truyền, PBGDPL thực hiện qua nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tế của địa phương như Hội nghị, cuộc họp trực tiếp và trực tuyến; cuộc thi, hội thi; Facebook, Zalo, ...; tài liệu đăng tải tài liệu trên Trang thông tin điện tử; phát sóng thường kỳ trên hệ thống truyền thanh địa phương; tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích, băng rôn khẩu hiệu trực quan sinh động; thông qua các hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; giải quyết chế độ chính sách, hồ sơ theo vụ việc ...

b) Triển khai thực hiện các Đề án tuyên truyền, PBGDPL trong năm: Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”.

c) Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn thị xã: Để kịp thời tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn thị xã Hương Trà năm 2023.

d) Hoạt động tuyên truyền, PBGDPL trên hệ thống thông tin đại chúng được thực hiện bảo đảm thường xuyên, chất lượng, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước và theo ngành lĩnh vực phụ trách thường xuyên thực hiện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.

đ) Củng cố nguồn lực: Đội ngũ người làm công tác PBGDPL được củng cố, kiện toàn. Đến nay, toàn thị xã có 16 báo cáo viên, 102 tuyên truyền viên cấp xã Và 81 tổ hòa giải cơ sở với 476 hòa giải viên ở 09 xã, phường. Các tổ chức nói trên từ thị xã đến xã, phường đã hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ theo quy định pháp luật. Đội ngũ tuyên truyền viên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật đến tận tổ dân phố, thôn, xóm thông qua nhiều hình thức lồng ghép qua các buổi họp, thông qua các chương trình dự án, thông qua việc tổng hợp các thông tin pháp luật để phát qua hệ thống đài truyền thanh ở xã, phường, thông qua việc trợ giúp pháp lý, thực hiện công tác chuyên môn...Các tổ hòa giải ở cơ sở đã chủ động kịp thời hòa giải các tranh chấp nhỏ trong thôn, xóm, khu vực dân cư, chủ yếu là liên quan đến hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình và các tranh chấp dân sự nhỏ khác...

2. Công tác hòa giải

Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức về công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023 cho 15 công chức Tư pháp- Hộ tịch và 97 Hòa giải viên ở cơ sở; Trưởng Ban công tác Mặt trận; Trưởng Thôn; Tổ trưởng tổ dân phố của 9 đơn vị xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà với các nội dung như: một số kỹ năng cần thiết trong công tác hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở; nghiệp vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho công chức Tư pháp - Hộ tịch và kiến thức pháp luật cho hòa giải viên. Ngoài ra phổ biến một số quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở như dân bản và quyết định Chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng trong phạm vi địa bàn cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí, tài sản, công sức. Việc thu, chi, quản lý các khoản đóng góp của Nhân dân tại cộng đồng dân cư ngoài các khoản đã được pháp luật quy định; việc thu, chi, quản lý các khoản kinh phí, tài sản do cộng đồng dân cư được giao quản lý hoặc được tiếp nhận từ các nguồn thu, tài trợ, ủng hộ hợp pháp khác. Nội dung hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Kết quả các tổ hòa giải ở cơ sở các xã, phường năm 2023 đã thụ lý 47 vụ hòa giải; trong đó hòa giải thành 33 vụ; Hoà giải không thành 14 vụ.

3. Công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND thị xã đã chủ động trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm xây dựng UBND các xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đã chỉ đạo Phòng Tư pháp triển khai thực hiện việc đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn pháp luật năm 2023 theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định về xây dựng xã, phường, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định về xây dựng xã, phường, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. UBND thị xã đã ban hành nhiều các văn bản đề triển khai thực hiện. Việc triển khai đánh giá chuẩn TCPL đã được UBND thị xã quan tâm, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ đúng quy định của pháp luật.

Qua triển khai thực hiện UBND thị xã ban hành Quyết định về công nhận xã, phường đạt chuẩn pháp luật đảm bảo đúng theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả đã có 8/9 xã, phường đủ điều kiện xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Đây là một trong những nội dung thuộc tiêu chí số 18 về xây dựng xã đạt nông thôn mới theo quy định của Chính phủ, là cơ sở để xây dựng huyện nông thôn mới trong những năm tiếp theo

III. VIỆC BỐ TRÍ KINH PHÍ, CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ NGUỒN NHÂN LỰC BẢO ĐẢM CÔNG TÁC PBGDPL, HGCS VÀ CHUẨN TCPL

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm

2014 của Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 25/4/2015 về việc quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 quy định mức chi đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở.

Theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND: “Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí chi tiết cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dự toán ngân sách hằng năm cho đơn vị. Việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước, Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này”.

Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND, quy định: “Kinh phí công tác hòa giải ở cơ sở thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành và được tổng hợp vào dự toán hàng năm của cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan”.

Do đó, hàng năm, căn cứ vào yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở và căn cứ vào nội dung chi, mức chi quy định Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND, Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND, Phòng Tư pháp lập dự toán kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách chi thường xuyên gửi Phòng Tài chính tham mưu UBND thị xã phân bổ kinh phí.

Theo đó, trong những năm trước đây, Phòng Tư pháp được cấp cho công tác PBGDPL mỗi năm khoảng 100 triệu đồng/năm 2023 đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thị xã.

Nhìn chung, việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác này được thực hiện đúng mục đích, đúng nội dung, đúng chế độ, đúng định mức chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP, Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP, Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND và Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND.

Hiện tại, Phòng Tư pháp bố trí 1 công chức phụ trách tham mưu cả 3 lĩnh vực PBGDPL, HGOCS và chuẩn TCPL và kiêm nhiệm thêm một số nhiệm vụ khác của Phòng Tư pháp

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP GIỮA NỘI DUNG, MỨC CHI TẠI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Nhìn chung theo Thông Tư số 56/2023 ngày 18 tháng 8 năm 2023 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ

biển, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và Hòa giải ở cơ sở và Dự thảo Nghị Quyết do đó theo mức chi mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Trên đây là báo cáo mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn, UBND thị xã Hương Trà báo cáo HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- CT và PCT UBND thị xã;
- Các thành viên đoàn thẩm tra;
- Lưu: VT, TP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đỗ Ngọc An